

**กระทรวงไอซีที  
ประกาศความสำเร็จกิจกรรมประกวดแผนการประชาสัมพันธ์  
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน**

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้ริเริ่มโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนขึ้น ตั้งแต่ปี 2550 โดยมีเป้าหมายจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จนถึงปัจจุบันได้ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ไปแล้วกว่า 1,880 แห่ง ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ได้สร้าง ประโยชน์แก่ชุมชนในด้านของการเป็นแหล่งเรียนรู้และ สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ และเป็นศูนย์ฝึกอบรมทักษะ ทางคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการให้ความรู้ด้าน ICT เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้เสริม แก่คนในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ให้เข้าถึงคนในชุมชนทุกวัย ทุกอาชีพ ทุกระดับการ ศึกษา กระทรวงไอซีทีจึงได้จัดกิจกรรมประกวดแผนการ ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ภายใต้ โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ร่วมสร้างสรรค์ ผลงานส่งเข้าประกวดกับกิจกรรมประกวดแผนการ ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อสร้าง การรับรู้และกระตุ้นให้กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้เข้ามา มีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ด้วยการเข้าไปศึกษา ข้อมูลของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนที่ผู้เข้าประกวด สนใจ และนำข้อมูลที่ได้รับมาดำเนินการวางแผนการ ประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนนั้นๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วม กิจกรรมถึง 114 ทีม

สำหรับผลงานต่างๆ ของผู้เข้าร่วมประกวดนั้น ได้นำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ facebook/ictcontest ทั้ง สไลด์แกนแนะนำศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน แผนการ ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน และสื่อ ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จนได้

ผู้ผ่านเข้ารอบแรก 20 ทีม และได้ผู้ชนะการประกวดฯ ทั้งหมด 10 รางวัล โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็น ทีมนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย มหิดล และรางวัลชมเชย 2 รางวัล คือ ทีมนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต นอกจากนี้ ยังมีรางวัลดีเด่นระดับภาคอีก 5 รางวัล ด้วยกัน ซึ่งรางวัลที่ผู้ชนะการประกวดได้รับ ประกอบ ด้วยทุนการศึกษา รวม 100,000 บาท โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร

กิจกรรมการประกวดฯ ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดี สำหรับนิสิตนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ที่ได้ใช้ เวลาว่างในทางสร้างสรรค์เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง และสังคม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ให้คนใน ชุมชนและประชาชนทั่วไปได้รับรู้อย่างแพร่หลาย ซึ่ง สามารถใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ในการแสวงหาองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาตนเอง อาทิ การประกอบอาชีพ การส่งเสริม รายได้ เป็นต้น

นอกจากนี้ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมครั้งนี้จะเป็น ส่วนหนึ่งในการพัฒนาทางการศึกษา ส่วนศูนย์การ เรียนรู้ ICT ชุมชนต่างๆ ก็ได้รับแผนประชาสัมพันธ์ ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สำหรับใช้เป็นแนวทาง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง